

# ผู้แทนชั้นเขียนวงการอุตสาหกรรมการบินร่วมเป็น กรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาในการแข่งขันระดับ โลก

ตัวแทนจากองค์การยูเนสโก สายการบินแอร์ฟรานซ์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดร่วมกับคณะผู้บริหารจากแอร์บัส ในการตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน Fly Your Ideas 2013



แอร์บัส ผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำระดับโลกได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการมากความสามารถจากนานาชาติที่จะร่วมตัดสินการแข่งขัน Fly Your Ideas 2013 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดท่าน นำโดย มร. ชาร์ลส์ แซมปีญง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรมแอร์บัส การแข่งขันนี้ทางคณะกรรมการจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับอุตสาหกรรมการบินแบบยั่งยืนจากทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งห้าทีม

มร. ชาร์ลส์ จะร่วมตัดสินการแข่งขันครั้งนี้ไปพร้อมกับ มร. อาร์ตันดู พาซัค ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัฒนานวัตกรรมเครื่องบินแอร์บัส ประเทศอินเดีย โดยดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่โดดเด่น และ มร. นิโคลัส เซเซน จากฝ่ายวิจัยแนวโน้มและผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองทางการตลาด ประจำศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการออกแบบห้องโดยสารเครื่องบินแอร์บัส เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี โดยองค์การยูเนสโกได้ส่ง ดร. ลิเดีย บริโต้ ผู้อำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และการเสริมสร้างศักยภาพแห่งองค์การยูเนสโกมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเช่นกัน ทั้งนี้ มร. บรูโน เดลลี รองประธานอาวุโสฝ่ายอากาศยานใหม่และการวางแผนกองอากาศยาน กลุ่มสายการบินแอร์ฟรานซ์ และ มร. ชาร์เบล ฟาร์ฮัท ศาสตราจารย์ด้านโครงสร้างอากาศยานแห่ง Vivian Church Hoff และ คณบดีคณะการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ยังเข้าร่วมเป็นกรรมการอีกด้วย

คณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุม ที่สำนักงานใหญ่ของแอร์บัส ณ เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องนำเสนอโครงการของพวกเขา ก่อนที่จะมีงานประกาศผลรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 ยูโร ขณะที่ทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 ยูโร ซึ่งการแข่งขันในปี พ.ศ. 2556 นี้ มี

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 6,000 คน จาก 82 ประเทศและมี 618 ทีมที่ส่งแผนโครงการร่วมชิงชัย หลังจากผ่านการแข่งขันสองรอบที่แอร์บัสได้ใช้ผู้ประเมินมากถึง 60 คนในการคัดเลือกผู้เข้ารอบ เวลานี้ผู้เข้าแข่งขัน 5 ทีมสุดท้ายจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายที่สุดของการแข่งขัน Fly Your Ideas 2013 แล้ว

“ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านสู่ตุลุมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้” มร. ชาร์ลส์ แซมปีญง กล่าวพร้อมเสริมว่า “โครงการ Fly Your Ideas เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถให้ฟันฝ่าอุปสรรคและยังช่วยกระตุ้นการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสู่ออนาคตอันยั่งยืน การได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญในเป้าหมายของเรา”

“การที่โครงการ Fly Your Ideas ได้รับความอุปถัมภ์จากองค์กรยูเนสโก สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการสร้างผู้มีความสามารถเพื่ออนาคตนั้นกำลังเพิ่มขึ้นและเป็นเรื่องเร่งด่วน” ดร. ลิเดีย บริโต้ กล่าว “การค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเราในการร่วมมือและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง Fly Your Ideas ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำสิ่งดังกล่าวนั่นเอง”

พนักงานกว่า 200 คนของแอร์บัสได้เข้าร่วมในการแข่งขันนี้ในฐานะผู้ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่เข้ารอบเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะเช่นการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการโครงการ การปฏิสัมพันธ์กับพนักงานของแอร์บัส ยังช่วยให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ซึ่งในขณะนี้ มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานอยู่กว่า 33 ล้านคนและมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจการค้าโลก